



## สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงปักกิ่ง

### จีนเร่งพัฒนาเกษตรสีเขียวและฟื้นฟูชนบท มุ่งสู่ระบบนิเวศที่สวยงามและชนบทที่น่าอยู่

จีนพัฒนาการเกษตรหมุนเวียน ที่เน้นความเป็นสีเขียวและคาร์บอนต่ำ เพื่อสร้างแหล่งที่อยู่และแหล่งเพาะปลูกให้เกษตรกร ... กระทรวงเกษตรและกิจการชนบทจีนประกาศ <<แนวทางความคิดเห็นเกี่ยวกับการเร่งพัฒนาของการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเกษตรสีเขียวที่ครอบคลุมและส่งเสริมการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในชนบท>>

เมื่อเร็ว ๆ นี้กระทรวงเกษตรจีนฯ ได้ออกแนวทางการพัฒนา ที่เน้นการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน ที่มนุษย์และธรรมชาติอยู่ด้วยกันอย่างกลมกลืน อันสอดคล้องกับแนวทางของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์และสภาแห่งรัฐ ที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาโลกความเป็นสีเขียว-คาร์บอนต่ำ เร่งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแบบสีเขียวอย่างครอบคลุม แนวทางการพัฒนาฯ นี้ สอดคล้องกับการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 20 ในการสร้างทรัพยากรน้ำให้เป็นสีเขียวและภูเขาให้เป็นสีน้ำเงินอันเป็นแหล่งเงินแหล่งทอง โดยเน้นการพัฒนาทรัพยากรทางธรรมชาติ ลดปริมาณการใช้ทรัพยากร และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เปลี่ยนแปลงการเกษตรให้เป็นสีเขียว ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ สนับสนุนกลไกการเกษตรทั้งระบบ พร้อมยกระดับและสร้างมูลค่าให้แก่ระบบนิเวศวิทยาที่สามารถสร้างรายได้ เพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูชนบทอย่างครอบคลุม และเร่งการสร้างทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางการเกษตรของประเทศให้มั่นคง

ตั้งแต่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 18 การพัฒนาการเกษตรและชนบทในจีนประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกำลังการผลิตธัญพืชและผลิตภัณฑ์การเกษตรที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมต่างมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่เดียวกันปัญหาทางการเกษตรบางอย่างยังคงมีอยู่ในสังคมจีน อาทิ การพัฒนาทรัพยากรการเกษตรในบางพื้นที่มีมากเกินไป มีการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงอย่างไม่เหมาะสม การใช้ประโยชน์จากสิ่งปฏิกูลจากการเกษตรอยู่ในอัตราส่วนต่ำ รวมถึงมลพิษที่เกิดจากการเกษตร เป็นต้น การเกษตรจีนมี “ความเป็นสีเขียว” เป็นพื้นหลัง มี “ระบบนิเวศวิทยาทางการเกษตร” เป็นรากฐาน เพิ่มความเข้มข้นด้วยแนวคิด “3 เกษตร” ของเลขาธิการพรรคฯ ท่านสีจิ้นผิง พร้อมด้วยการปฏิบัติตามหลักการ “ความคิดเห็นของคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและสภาแห่งรัฐเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม” และข้อกำหนดการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมของรัฐบาลกลางสำหรับการฟื้นฟูชนบทที่เร่งพัฒนาการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตรให้เป็นสีเขียว ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และกระบวนการผลิตที่มีคาร์บอนต่ำ พร้อมส่งเสริมการพัฒนาชนบทและสภาพแวดล้อมในชนบทให้น่าอยู่ เร่งฟื้นฟูการเกษตรของจีนให้เข้มแข็งขึ้น และให้ผู้คนกับธรรมชาติอยู่กันอย่างกลมกลืน

โดยภายในปี 2030 จีนตั้งเป้าหมายไว้ว่า ระดับการพัฒนาเกษตรสีเขียวจะได้รับการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญ ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรการเกษตร, การใช้ทรัพยากรเหลือใช้จากการเกษตร, และการป้องกัน

สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ผลิตการเกษตร จะได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงระบบอุตสาหกรรมการเกษตรจะได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นสีเขียวและมีคาร์บอนต่ำ และการฟื้นฟูระบบนิเวศในชนบทจะได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ภายในปี 2035 ระดับการพัฒนาเกษตรสีเขียวจะได้รับการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญขึ้นอีก รูปแบบพื้นฐานการผลิตในอุตสาหกรรมการเกษตรจะเป็นสีเขียว การใช้ทรัพยากรการเกษตรจะมีประสิทธิภาพสูง เทียบเท่าระดับประเทศชั้นนำ สภาพแวดล้อมการผลิตทางการเกษตรจะได้รับการปรับปรุงอย่างครอบคลุม วงจรการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรจะราบรื่นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน การใช้ชีวิตของเกษตรกรด้านการผลิตทางการเกษตรและระบบนิเวศจะพัฒนาอย่างสอดคล้องกัน ระบบอุตสาหกรรมการเกษตรสีเขียวและการผลิตคาร์บอนในระดับต่ำจะสมบูรณ์แบบยั่งยืน ระบบนิเวศในชนบทจะก้าวเข้าขั้นสู่ระดับใหม่ที่ชนบทจะสวยงามน่าอยู่

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ท้องถิ่นต่างๆ ได้ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างจริงจัง เน้นวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และลักษณะพิเศษของแต่ละพื้นที่ ซึ่งค่อนข้างประสบความสำเร็จ มีผลลัพธ์ในเชิงบวก โดยหลักการที่จำเป็นสำหรับการเร่งการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาการเกษตรให้เป็นสีเขียวและส่งเสริมการฟื้นฟูระบบนิเวศในชนบท ทุกภาคส่วนจำเป็นต้องเข้าใจหลักการสี่ประการต่อไปนี้:

**ประการแรก ยึดมั่นในการเชื่อมโยงระบบนิเวศของการผลิตทางการเกษตร:** ปรับโครงสร้างและพื้นที่ของการผลิตทางการเกษตร พัฒนาและปกป้องการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ นำแนวคิดการพัฒนาสีเขียวมาใช้ตลอดกระบวนการผลิตทางการเกษตร ผลักดันการอนุรักษ์ทรัพยากรและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อบรรลุเป้าหมายในการเพิ่มอุปทานตลาด เพิ่มรายได้ และปกป้องความเป็นอินทรีย์ของระบบนิเวศ

**ประการที่สอง ยึดมั่นในการเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพ:** ยึดหลักการส่งเสริมการผลิตทางการเกษตรที่มั่นคงและเพิ่มผลผลิตเป็นรากฐานสำคัญ รวมถึงเพิ่มอุปทานของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรสีเขียวคุณภาพสูง ลดการใช้ทรัพยากรน้ำและที่ดินมากเกินไป ปรับปรุงอัตราการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและอัตราผลผลิตต่อที่ดินที่ใช้งาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเปลี่ยนมูลค่าทางนิเวศวิทยาให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ

**ประการที่สาม ยึดมั่นในความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี:** นำความคิดสร้างสรรค์มาเป็นแรงผลักดันหลักในการพัฒนา ปลูกฝังการผลิตทางการเกษตรใหม่ เร่งส่งเสริมนวัตกรรมในการพัฒนาเกษตรสีเขียว บูรณาการนวัตกรรมเทคโนโลยี เพิ่มแรงผลักดันในการพัฒนาเกษตรสีเขียว เพื่อเอาชนะปัญหาและข้อบกพร่องที่ยังคงมีอยู่ พร้อมสำรวจรูปแบบการพัฒนาเกษตรสีเขียวที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นของแต่ละภูมิภาค แต่ละประเภทของระบบนิเวศ

**ประการที่สี่ ยึดมั่นในการประสานงานระหว่างรัฐบาลกับภาคตลาด:** รัฐบาลมีบทบาทเต็มที่ในการวางแผน การกำกับดูแลตลาด รวมถึงการเคลื่อนย้ายปรับเปลี่ยนทรัพยากร และสร้างความกระตือรือร้นแก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการ และผู้บริโภค ให้รวมพลังกันดำเนินการต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

นอกจากนี้ ทางภาครัฐได้ออกแนวทางเสริมสร้างความมั่นคง 5 ด้าน ได้แก่ การประสานงาน การติดตามและประเมินผล การเพิ่มประสิทธิภาพนโยบาย การเปลี่ยนแปลงมูลค่า การสรุปผลและแนะนำส่งเสริม เพื่อสร้างความมั่นใจว่า แนวทางการพัฒนาฯ จะได้รับการปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

การเสริมสร้างการประสานงาน โดยการจัดตั้งกลไกเพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลงให้เป็นการเกษตรให้เป็นสีเขียวอย่างครอบคลุมพร้อมส่งเสริมการฟื้นฟูระบบนิเวศในชนบท จัดระเบียบและจัดทำบันทึกการทำงาน ชี้แจงการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ติดตาม จัดกำหนดการปฏิบัติงาน และปรับปรุงมาตรฐานการทำงานอย่างสม่ำเสมอ เสริมสร้างการประสานงานภายในหน่วยงานและระหว่างกองทุน เป็นต้น ทั้งนี้ ให้มีการชี้แจง "แผนงาน" และ "ตารางเวลา" อย่างชัดเจน

การเสริมสร้างการติดตามและประเมินผล ปรับปรุงกลไกมาตรฐานทั้งระบบและมาตรฐานการพัฒนาเกษตรสีเขียวที่ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรม พร้อมกระตุ้นให้ท้องถิ่นคอยสำรวจและแก้ไขมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังสร้างระบบการติดตาม การวิจัยเบื้องต้นเกี่ยวกับการแบ่งเขตทรัพยากรเกษตร ปรับปรุงระบบบัญชีทรัพยากรเกษตรที่สำคัญ และดำเนินการติดตามประเมินผลระดับการพัฒนาเกษตรให้เป็นสีเขียว คอยให้คำแนะนำทางเทคนิคและสนับสนุนให้บริษัทชั้นนำร่วมงานกับสถาบันวิจัยต่างๆ

การเสริมสร้างการเพิ่มประสิทธิภาพนโยบาย โดยบูรณาการโครงการที่มีการดำเนินการอยู่และให้การสนับสนุนทางการเงิน พร้อมชี้แนะสถาบันการเงินเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์สินเชื่อเกี่ยวกับโครงการสีเขียวและผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพที่ดินสำหรับเพาะปลูก พร้อมส่งเสริมการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกษตรกรรมสีเขียว เพิ่มการสืบสวนและบทลงโทษการกระทำผิดกฎหมายที่ทำลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

การเสริมสร้างการเปลี่ยนแปลงมูลค่า โดยเน้นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน สำรวจเส้นทางการพัฒนาระบบนิเวศวิทยาของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร พัฒนาอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศทางการเกษตรสีเขียว เพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์รีไซเคิล และเร่งการพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ เช่น เศรษฐกิจของภาคส่วนป่าไม้และการท่องเที่ยวในพื้นที่ป่า

การเสริมสร้างการสรุปผลและแนะนำส่งเสริม โดยใช้รูปแบบสรุปผลการทำงาน ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเทคโนโลยีและอุปกรณ์การผลิตเกษตรสีเขียว สรุปแนวทางการส่งเสริมและแบบจำลองการทำงาน พัฒนาและฝึกฝนแผนการระยะยาว พร้อมสร้างพื้นที่สาธิตเป็นแบบอย่างนำร่อง นอกจากนี้ยังเน้นย้ำการอนุรักษ์ทรัพยากร โดยฝึกอบรมแนวคิดและทักษะให้เกษตรกรเกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรสีเขียว บอกเล่าเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเกษตรสีเขียวอย่างครอบคลุม ส่งเสริมการฟื้นฟูระบบนิเวศในชนบท สร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมของชุมชน ร่วมสร้าง ร่วมเรียนรู้ กันถ้วนหน้า

แหล่งข่าวที่มา: [http://www.moa.gov.cn/gk/zcjd/202412/t20241230\\_6468724.htm](http://www.moa.gov.cn/gk/zcjd/202412/t20241230_6468724.htm)